

สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนการศึกษาศึกษาและพัฒนา
 ส่วนการศึกษาศึกษาและพัฒนา
ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๒๕๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
รับที่.....
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๑๕น.

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
ถนนสีปรี นม ๓๐๑๕๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ฯลฯ) ของกองทุน “พี่ร้องให้น้องได้เรียน” จังหวัดพังงา

เรียน นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ ฉบับ
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอปักธงชัยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) นำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ฯลฯ) ของกองทุน “พี่ร้องให้น้องได้เรียน” จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยมีเป้าหมาย คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้ทางศิลปศาสตร์ควบคู่กันไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพ

ในการนี้ อำเภอปักธงชัยจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้สนับสนุนหรือจัดให้มีกองทุนส่งเสริมการศึกษาด้านสุนทรียศาสตร์ฯ สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความถนัดทางด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ฯ รวมทั้งเพื่อจัดสรรในการเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในสาขาดังกล่าว เช่น การพัฒนาทักษะครูผู้สอน การจัดหา/ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่จังหวัดมีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาไว้แล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว ขอให้พิจารณาทบทวนเพิ่มเติมเงื่อนไขให้ครอบคลุมการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาด้านสุนทรียศาสตร์ฯ

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแนวทางการเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ในสาขาวิชาด้านสุนทรียศาสตร์ฯ ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษาเพิ่มขึ้น เช่น การปรับเพิ่มสัดส่วนเวลาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ ฯลฯ) การจัดกิจกรรมเสริมในช่วงของชั่วโมง “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เป็นต้น

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำตัวอย่างการดำเนินงานของกองทุน “พี่ร้องให้น้องได้เรียน” จังหวัดพังงา ไปพิจารณาขยายผลในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศิลปะแขนงต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ในท้องถิ่นของตนเอง

/๔. ให้องค์กร...

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบผ่านระบบ google form และจังหวัดนครราชสีมาทาง E-mail : Sojiratboonta@gmail.com ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratlada.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายโกศล ธรรมวิเศษ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง)อำเภอเมืองนครราชสีมา (ยุทธการพิเศษ) วิทยาราชการแทน

นายอำเภอเมืองร้อย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร. / โทรสาร ๐ - ๔๔๔๔ - ๑๖๔๒